

# Keeping Pace with Cape Cod

25 ปี ช่วงเวลาของการใช้ชีวิตและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ยี่สิบห้าปี เวลาของวัยหนุ่มสาวที่ไม่ยอมมอยู่เฉย หากแต่พร้อมเผชิญกับทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้น ทั้งในแง่ของความสนุกสนานหรือกล้ำบ่าบิ่น ยี่สิบห้าปี คืออายุของนาฬิกาซึ่งกำลังฉลองอาจจะไม่ใช่วันเกิดเสียทีเดียว หากแต่เป็นความสดใสของวัยหนุ่มสาวที่คงอยู่เป็นนิรันดร์

อันที่จริง การถามถึงอายุของสิ่งของที่ใช้บอกเวลาอาจถือเป็นการทำทนายอย่างหนึ่ง เพราะสิ่งนั้นบ่งบอกถึงอายุของคุณ แต่นาฬิกา Cape Cod ตอบได้หมด ทั้งอายุ ความเป็นหนุ่มสาว ความงามสง่า ความขี้เล่น ผสานความเรียบง่าย และหรูหราดูสุขุม

ผลงานชิ้นนี้กำเนิดขึ้นจากแรงปรารถนาตามธรรมชาติและวิสัยทัศน์ของบุรุษผู้หนึ่ง ซึ่งได้รังสรรค์ขึ้นผ่านการตีไซน์รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสให้อยู่ภายในสี่เหลี่ยมผืนผ้า แน่หนอนว่าการพูดนั้นง่ายกว่าการลงมือทำ แต่เฮนรี ดอริญ ก็ทำได้สำเร็จโดยอาศัยแรงบันดาลใจจากสายสร้อยข้อมือ Chaîne d'ancre ผลที่ออกมาไร้ซึ่งข้อกังขา เพราะความคิดที่โอบบิโนอย่างอิสระ เผยให้เห็นถึงนาฬิกาในจินตนาการของเขาที่หลอมรวมไว้ซึ่งความงดงามที่ฉายชัดในตัวเองจนเป็นที่ประจักษ์ระดับโลก ซึ่งเรือนเวลานี้ใช้จินตนาการที่มากกว่าการออกแบบผ้าพันคอใหม่ของแอร์เมส

ความสำเร็จของเรือนเวลานี้ซจรขยายออกไป เมื่อตีไซเนอร์ มาร์ติน มาร์จีลา (Martin Margiela) เกิดความคิดใหม่ๆ โดยนำนาฬิกาแอร์เมสมาใช้ในงานแฟชั่นโชว์ครั้งแรกของเขาเมื่อปี 1998 โดยเพิ่มสายแบบพันข้อมือสองรอบที่รู้จักภายหลังในชื่อ "Double Tour" ทำให้นาฬิกา Cape Cod มียอดขายพุ่งสูง จนกลายเป็นรุ่นเด่นของแบรนต์ เพราะเข้ากันได้กับทุกสไตล์ จะสไตล์ไหนก็ไปด้วยกันได้ ไม่ว่าจะชายหรือหญิงต่างก็ปรารถนานาฬิกาเรือนนี้เมื่อแรกเห็น เพราะสไตล์และความเป็นอิสระที่ลงตัว

เรือนเวลา Cape Cod เผยแง่มุมให้ตีความได้ครอบคลุมในทุกมิติ โดยเฉพาะคอลเลกชันใหม่ล่าสุดปี 2016 ที่ให้อิสระในการตีความได้โลดแล่นกว่าที่เคย เจิดจรัสด้วยเทคนิคการประดับอัญมณีและไข่มุกแบบใหม่ มีทั้งแบบสายรัดข้อมือสำหรับผู้ชาย สายเปลี่ยนได้แบบพันรอบเดียวและพันสองรอบที่ออกแบบใหม่ ซึ่งผ่านการรังสรรค์ขึ้นด้วยฝีมือทั้งเส้นมาในสีสนสดใส ได้แก่ สีน้ำเงินอิเล็คทริก สีดอกไอริช สีแดงคาปูชิน สีเขียวเวโรนิส สีม่วงอัลตราไวโอเลต สีแดงมะเขือเทศ หน้าปัดเคลือบเงาสีขาวโฉบเฉี่ยวมาพร้อมสายที่เพิ่มความโดดเด่นด้วยการใช้ลูกเล่นตัดสี เช่น เลือกใช้สีแดงกับสายหนังลูกวัวสีขาว และใช้สีขาวกับสายหนังแพะสีแดง นอกจากนี้ ยังมีหน้าปัดหินมีค่า เช่น หินโอนิคซ์ที่ใช้มาตรฐานเดียวกันกับศิลปะสไตล์ Art Deco และ Bauhaus และหินลาพิซ ลาซูรี ที่เข้ากับคอลเลกชัน Cape Cod ได้อย่างลงตัว ทั้งยังเป็นเครื่องรางนำโชคที่เชื่อว่าจะนำความสนุกสนานรื่นเริงและการผจญภัยเข้ามาในชีวิต